

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài năm 2020

Thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình người nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa bàn

Trong những năm gần đây thực trạng người nước ngoài đến địa bàn huyện Triệu Sơn hoạt động ngày càng gia tăng về số lượng và lĩnh vực hoạt động.

Tính từ ngày 15/10/2019 đến 15/10/2020, trên địa bàn huyện có **128** lượt người nước ngoài đến địa bàn hoạt động tại các doanh nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, đoàn lâm thời, NGONN đến từ **11** quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiện có **35** trường hợp người nước ngoài đang tạm trú. Mục đích chủ yếu của NNN đến địa bàn là hoạt động chuyên gia tại các doanh nghiệp FDI (**86** lượt), thăm thân trong dịp Tết Nguyên đán (**27** lượt), cư trú lâu dài tại địa phương (**02**), dạy học (**08** lượt), đoàn lâm thời (**03**). Số người nước ngoài chủ yếu đến từ các nước: Trung Quốc, Hàn Quốc, Gana

Người nước ngoài vào địa bàn hoạt động chủ yếu tại các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực may mặc, khoáng sản cụ thể: Công ty TNHH Ivory Triệu Sơn, công ty TNHH giày Aleron Việt Nam chi nhánh Triệu Sơn, Công ty TNHH MTV Polywell Triệu Sơn, công ty TNHH giày Roll Sport Việt Nam chi nhánh Triệu Sơn, công ty TNHH may Sumec Việt Nam, công ty CPĐT Nam Việt, công ty TNHH Dream F Vina. Ngoài ra có 04 người nước ngoài hoạt động giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ: trung tâm ngoại ngữ Newstar, trung tâm ngoại ngữ ECT, trường THPT Triệu Sơn.

Đối với các đoàn của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài vào địa bàn hoạt động hoạt động, từ tháng 10/2019 đến nay có 02 lượt đoàn (01 tổ chức) với 02 lượt người nước ngoài đến địa bàn hoạt động trên lĩnh vực y tế - giáo dục cụ thể:

- Đoàn của tổ chức Project BOM đến địa bàn hoạt động **02** lần:

+ Từ ngày 01- 02/6/2020 gồm 22 người, trong đó có **02** người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc đã đến Triệu Sơn tiến hành khảo sát tại 08 trường THCS trên địa bàn. Nội dung khảo sát: Khảo sát kiến thức và tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm của các trường trong dự án các nội dung về y tế học đường. Khảo sát đánh giá tác động của Dự án đối với học sinh thông qua việc khảo sát kiến thức chung về y tế học đường và khảo sát kiến thức Toán, Ngữ Văn cho

học sinh lớp 7 của các trường tham gia dự án. Trung bình mỗi trường từ 35 đến 50 học sinh. Tặng quà nhà trường, học sinh tham gia khảo sát (Bút, khẩu trang, nước rửa tay, tiền mặt).

+ Từ ngày 01/10 – 02/10/2020, gồm 14 người, trong đó có **01** người nước ngoài đã tiếp tục đến tiến hành khảo sát tại 04 trường THCS trên địa bàn với nội dung: Khám sức khỏe cho học sinh khối 6,7,8,9 về chiều cao, cân nặng, răng, vòng ngực, thính lực, huyết áp và mắt. Thông qua giáo viên được tập huấn tại các trường tiến hành tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm về các chủ đề sức khỏe mắt, giáo dục giới tính, các bệnh truyền nhiễm và rửa tay đúng cách.

Về cơ bản, các đoàn tổ chức phi chính phủ hoạt động theo đúng chương trình, mục đích, thời gian đăng ký. Chưa phát hiện có các hoạt động phức tạp, ngoài chương trình, cần chú ý gây ảnh hưởng đến ANTT, công tác đối ngoại.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn huyện đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có hoạt động động vi phạm, xâm phạm ANQG.

2. Công tác triển khai thực hiện

- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban chức năng có liên quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao làm tốt công tác quản lý người nước ngoài hoạt động trên địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách.

- UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động công tác tuyên truyền; tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an, các cơ quan, ban ngành vận động quần chúng trong quản lý, khai báo tạm trú cho NNN nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH và vi phạm pháp luật Việt Nam; kiến nghị các cơ quan, ban ngành khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý người nước ngoài.

- Giao Công an huyện chủ trì, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong công tác quản lý người nước ngoài.

- Giao Công an huyện tham mưu xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài giữa các cơ quan ban ngành cấp huyện.

3. Kết quả thực hiện

- Ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định số 9193/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

- Các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp có hiệu quả trong việc xây dựng văn bản; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài, tổ chức công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng.

- Công an huyện đã tích cực phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế

huyện Triệu Sơn tham mưu cho BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 của huyện trong việc rà soát, nắm tình hình, thực hiện các biện pháp y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với người nước ngoài vào địa bàn hoạt động.

Đặc biệt, ngày 28/7/2020, Ông Li Qing Ting, SN: 03/06/1975, số hộ chiếu: ED5283582, cấp ngày 13/06/2018, đến tạm trú tại nhà nghỉ Thanh Ngọc, Thái Hòa, Triệu Sơn nhưng không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp do Việt Nam cung cấp. Công an huyện đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của huyện thực hiện các biện pháp y tế, đưa đi cách ly tập trung tại trung tâm cách ly của tỉnh.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tốt với Công an huyện, các trường tiểu học trên địa bàn trong trao đổi thông tin về đoàn NGONN của tổ chức Project BOM đến các trường hoạt động.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài năm 2020 của UBND huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (qua Phòng PA08);
- Lưu VT, CA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung